



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19)
บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่ปรากฏสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) โดยการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เช่น การคัดกรองอุณหภูมิ การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน เป็นต้น ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเองในการคัดกรองวัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% วางแอลกอฮอล์ ๗๐% ล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงออกมาตรการไว้ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่ผ่านเข้า - ออก บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองสุขภาพ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคาร หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และหากพบมีอาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการของโรคดังกล่าว จะประสานหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้เข้ารับการคัดกรองทันที

๒. ให้ผู้ที่ผ่านเข้า - ออก บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้

๓. ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะนำพาตัวเองไปติดเชื้อ ทำความสะอาดมือด้วยการล้างด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กรณีผู้ที่มีอาการ ไอ จาม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อย หอบ หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพัลลภ สิงหเสนี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์